

BÁO CÁO**Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên,
thanh niên Quý IV, năm 2021**

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy Trà Vinh về việc định kỳ báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh báo cáo kết quả nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên tỉnh Trà Vinh Quý IV, năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tình hình trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân

Nhìn chung tình hình dư luận trong tháng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong tháng cơ bản ổn định. Người dân trong chấp hành theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong Quý IV, tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên Trà Vinh ổn định; sống có lý tưởng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước; xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội, Đội phát động. Đặc biệt ĐVTN còn quan tâm theo dõi, lo lắng trước tình hình diễn biến số lượng ca nhiễm cộng đồng của dịch bệnh Covid-19; quan tâm đến chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Tuổi trẻ Trà Vinh tiếp tục tổ chức hoạt động phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như: tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là phát huy vai trò của các đội thanh niên tình nguyện tiếp tục tham gia các chốt kiểm dịch, phát loa tuyên truyền di động đến từng ấp, khóm, vùng sâu, phát khẩu trang, phục vụ các khu cách ly,... Thường xuyên cập nhật các thông tin tích cực, chia sẻ các hình ảnh đẹp của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 để lan tỏa trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, vận động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là lưu ý việc đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch.

2. Một số vấn đề dư luận trên mạng xã hội

Người dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng quan tâm đến các thông tin liên quan đến CEO Nguyễn Phương Hằng và tình trạng sao kê trong quá trình làm từ thiện của các nghệ sĩ, các vấn đề liên quan đến Tịnh thất bồng lai, các vấn đề phát ngôn của các khách mời tham gia giao lưu cùng CEO Nguyễn Phương Hằng tại KDL Đại Nam.

Đoàn viên thanh niên quan tâm đến các thông tin liên quan đến tiêm vaccin ngừa covid-19 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh, số lượng ca nhiễm covid-19 ngày càng nhiều trong các khu phong tỏa, cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên quan tâm đến các thông tin liên quan đến tiêm vaccin ngừa covid-19, số lượng nhiễm ca covid ngày càng nhiều trong các khu phong tỏa, cộng đồng. Đặc biệt thời gian gần đây, đoàn viên quan tâm đến các vấn đề xã hội như vấn đề nhảy cầu tại cầu Long Bình 2 và cầu Ba Trường, vấn đề vỡ hụi của các đối tượng trên địa bàn thành phố Trà Vinh vấn đề cách chức, kỷ luật Đảng nhiều cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh và vấn đề kỷ luật ông Lê Hùng Sơn quan hệ bất chính với cấp dưới ở huyện Cô Tô, Quảng Ninh.

Ngoài ra, ĐVTN rất quan tâm và tích cực hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân bị ảnh hưởng bởi mưa ngập và dịch bệnh không tiêu thụ được; bên cạnh đó tích cực tham gia quyên góp hỗ trợ thực phẩm, nước uống, sữa cho người dân đang chờ được đưa về địa phương tại điểm cầu Cổ Chiên và các điểm cửa ngõ của tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình dư luận xã hội trong thanh niên Quý IV năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TWĐ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- TT Tỉnh đoàn;
- Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Lưu: VT, BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



Nguyễn Thanh Nhã